

Số: 2965 /GDĐT

Hóc Môn, ngày 29 tháng 11 năm 2024

Về việc triển khai Nghị định số
74/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6
năm 2024 của Chính phủ

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 6458/UBND ngày 25 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc triển khai Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo như sau:

1. Điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị theo quy định tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ. Thời gian áp dụng kể từ ngày Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

2. Khi Chính phủ có thay đổi mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì người lao động tại đơn vị được áp dụng mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện.

Đính kèm Công văn số 6458/UBND ngày 25/11/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.UBND huyện: PCT/VX;
- P.GDĐT: TP, PTP;
- Lưu: VT, Tù.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Hiệp

SAO Y

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỐC MÔN
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN
DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
Ngày ký: 26-11-2024 10:34:40
+07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỐC MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6458 /UBND
Về việc triển khai Nghị định số
74/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6
năm 2024 của Chính phủ

Hóc Môn, ngày 25 tháng 11 năm 2024

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn.

Căn cứ Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Thực hiện Công văn số 6292/UBND-VX ngày 16 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP;

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với hợp đồng lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ. Thời gian áp dụng kể từ ngày Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

2. Giao Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện đúng quy định.

3. Khi Chính phủ có thay đổi mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì người lao động tại các cơ quan, đơn vị liên quan được áp dụng mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã - thị trấn triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.UBND huyện: CT, các PCT;
- VP. HĐND và UBND huyện: CVP, CV-Hành;
- Lưu: VT, H94.

CHỦ TỊCH



Đương Hồng Thắng